



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกรม
โทร/โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๕๔๗
<http://www.epd.go.th>

สกจ. พิษณุโลก คัดเลือกสหกรณ์ - กลุ่มเกษตรกร ต้นแบบด้านการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายสมศักดิ์ แสสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การประชุมประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รื้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างโดดเด่น และสามารถเป็นแบบอย่างของการพัฒนาองค์กรได้ โดยมีนางอาทิตย์ยา สนประเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น ๓ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้อนุมัติพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาดำเนินการโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อน ๒ ระดับคือ ๑. ส่งเสริมการดำเนินงานในระดับองค์กร ๒. ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสมาชิก ซึ่งในแต่ละปีได้กำหนดให้มีการจัดประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร โดยมอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด ตรวจสอบคุณสมบัติของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่สมัครเข้าร่วมการประกวด ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกและตัดสินตามเกณฑ์การประเมินผล จากผลงานการรื้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในองค์กรและการสนับสนุนให้สมาชิก รื้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีผลงานเด่นด้านการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดพิษณุโลกดังนี้ ๑. ประเภทสหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด ๒. ประเภทสหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรนิคมเนินมะปราง จำกัด ๓. ประเภทกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดงประคำ ซึ่งถือเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่ได้รื้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและมวลสมาชิกอย่างแท้จริง ทั้งนี้ จะได้ดำเนินการนำเสนอผลงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในระดับเขตและระดับกรมต่อไป

